



แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง การแสวงหาทางออกอย่างเป็นธรรมจากวิกฤตความขัดแย้ง เพื่อการพัฒนาและปฏิรูปการเมือง ฉบับที่ ๒

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีแถลงการณ์ เรื่อง การแสวงหาทางออกอย่างเป็นธรรมจากวิกฤตความขัดแย้ง เพื่อการพัฒนาและปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว โดยได้เสนอมาตรการปฏิรูปการเมืองที่มุ่งขจัดพฤติกรรมละเมิดหลักเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในลักษณะที่บั่นทอนทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยประชาชนและกลไกต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เฝ้าติดตามสถานการณ์เป็นไปจากวิกฤตความขัดแย้งดังกล่าวตลอดมาด้วยความห่วงใยอย่างยิ่ง และขอแสดงความชื่นชมต่อทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ต่างก็มีความอดกลั้นช่วยให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและสันติวิธี นับเป็นคุณูปการและเปิดโอกาสช่องทางให้ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานปฏิรูปการเมืองสืบต่อจากการปฏิรูปช่วงแรก ที่ยังคงทิ้งปัญหาที่ยากนานาประการไว้ให้ต้องคิดอ่านแก้ไขกันต่อไป

ครั้นมาบัดนี้ ปรากฏเหตุการณ์และกระแสแนวโน้มที่จะเกิดภาวะที่จะชักจูงนำไปสู่ความรุนแรงและสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินมาตรการที่เป็นการขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ อาทิ การยึดหนังสือโดยตำรวจสันติบาลจากโรงพิมพ์เดือนตุลา ที่เขียนโดยสมาชิกรัฐสภา การคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชน ตลอดจนกระแสข่าวที่มีการสั่งการให้ลูกจ้างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมเข้ามากรุงเทพมหานคร และมีการเคลื่อนไหวยั่วยุให้มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมที่มีความเห็นแตกต่างกันในหลายลักษณะ

ยิ่งไปกว่านั้น ยังปรากฏกระแสความคิดที่จะประกาศภาวะฉุกเฉิน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นการทำลายหลักการสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเป็นชนวนยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้น เท่ากับเป็นการลบล้างเจตนารมณ์เดิมที่จะชุมนุมด้วยความสงบและสันติวิธี ในประการสำคัญ ยังเท่ากับจะเป็นการปิดกั้นช่องทางในการปฏิรูปเพื่อประสานความพยายามแก้ไขปัญหาย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์สิทธิประชาธิปไตยของมวลประชาชนคนไทยโดยส่วนรวม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอยืนยันในหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเมือง ตามที่ได้นำเสนอไว้ตั้งแต่แรก ล่าสุด คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแปรรูปรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นเครื่องชี้ชัดถึงความสำคัญและจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องทำการปฏิรูปการเมือง เพื่อถ่วงดุลจำกัดอำนาจของฝ่ายบริหารซึ่งกำลังก่อความเสียหายต่อทรัพยากรอันเป็นสาธารณะสมบัติ อยู่ตลอดช่วงกว่า ๘ ปีที่รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” ได้ประกาศใช้ ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันแสวงหาทางออกอย่างสร้างสรรค์จากวิกฤตความขัดแย้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการปฏิรูปการเมืองในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมและยั่งยืนสืบไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙